

## THÔNG BÁO

### Kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện tại Hội nghị trực tuyến đánh giá công tác cải cách hành chính năm 2023 và kết quả 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024

Chiều ngày 26/6/2024, UBND huyện đã tổ chức Hội nghị trực tuyến đánh giá kết quả công tác CCHC huyện năm 2023 và kết quả 6 tháng đầu năm 2024, phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024. Đồng chí Đinh Thị Hồng Thu – Phó Chủ tịch UBND huyện, chủ trì hội nghị. Tham dự có các đồng chí lãnh đạo UBND huyện, ủy viên UBND huyện, Trưởng các Phòng, ban, đơn vị thuộc huyện, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện, Trung tâm Văn hóa -Thể thao -Du lịch và Truyền thông huyện, Lãnh đạo UBND, CBCC các xã, thị trấn.

Sau khi nghe Lãnh đạo Phòng Nội Vụ huyện thông qua báo cáo đánh giá kết quả đánh giá, phân tích làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị có liên quan đến các chỉ số cải cách hành chính năm 2023; giải pháp khắc phục; Báo cáo kết quả công tác CCHC 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024; Dự thảo Kế hoạch phát huy ưu điểm, khắc phục hạn chế nhằm cải thiện, nâng cao Chỉ số Cải cách hành chính (PAR INDEX), Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức về sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước (SIPAS), Chỉ số Hiệu quả quản trị và hành chính công (PAPI) trên địa bàn huyện năm 2024. Đồng chí Đinh Thị Hồng Thu – Phó Chủ tịch UBND huyện, chủ trì kết luận:

Năm 2023 và 6 tháng đầu năm 2024, với sự vào cuộc đồng bộ, quyết liệt của cả hệ thống chính trị, công tác CCHC trên địa bàn đã có sự chuyển biến rõ nét, các nhiệm vụ trọng tâm được tập trung chỉ đạo thực hiện có hiệu quả. Vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan và các phòng chuyên môn được tăng cường; việc tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức, ý thức của cán bộ, công chức về vai trò, vị trí của CCHC gắn với trách nhiệm của từng cá nhân trong thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao được thực hiện có hiệu quả; các nhiệm vụ CCHC đã được các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai theo kế hoạch, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của chính quyền các cấp; nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân.

Nhằm phát huy kết quả đã đạt được trong thời gian qua, khắc phục những hạn chế và yêu cầu thực hiện nghiêm túc, hiệu quả công tác cải cách hành chính, trên địa bàn; yêu cầu:

#### I. Chỉ tiêu phấn đấu năm 2024:

Về chỉ số cải cách hành chính: *Giữ vững phần đầu đạt và vượt so với kết quả năm 2023, xếp loại xuất sắc và xếp trong top đầu khối các huyện, thành phố.*

## II. Giải pháp thực hiện:

Giao các cơ quan, đơn vị, địa phương:

### 1. Phòng, ban chuyên môn thuộc UBND huyện:

- Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được giao và trách nhiệm được chỉ ra tại Báo cáo đánh giá về chỉ số CCHC năm 2023, chủ động xây dựng kế hoạch khắc phục những tồn tại, hạn chế của đơn vị gửi về UBND huyện (*qua Phòng Nội vụ huyện*) **trước ngày 10/7/2024** để tổng hợp, theo dõi.

- Tiến hành rà soát các nhiệm vụ được giao và tổ chức tham mưu, thực hiện có hiệu quả, đảm bảo hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ và tiến độ đã đề ra tại Kế hoạch số 179/KH-UBND ngày 29/12/2023 về việc thực hiện công tác cải cách hành chính nhà nước trên địa huyện Kon Rẫy năm 2024

### 2. UBND các xã, thị trấn:

- Tiếp tục phát huy những ưu điểm, kết quả đạt được trong công tác cải cách hành chính và cải thiện nâng cao Chỉ số cải cách hành chính của đơn vị mình trong thời gian qua; khẩn trương xây dựng kế hoạch khắc phục những tồn tại hạn chế, thiếu sót trong các lĩnh vực, tiêu chí, tiêu chí thành phần đánh giá thấp, xem đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của đơn vị mình, phấn đấu nâng cao điểm số của đơn vị trong năm 2024; báo cáo kết quả khắc phục gửi về UBND huyện (*qua Phòng Nội vụ*) **trước ngày 10/7/2024** để theo dõi.

- Tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các quy định của Chính phủ, bộ ngành Trung ương, của tỉnh và UBND huyện liên quan đến công tác cải cách hành chính thuộc phạm vi quản lý. Trong đó thường xuyên bám sát và triển khai thực hiện tốt các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của các cấp về công tác cải cách hành chính nhà nước trên địa bàn huyện; về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính.

- Tăng cường công tác chỉ đạo cán bộ, công chức sử dụng nghiêm túc Hệ thống thông tin giải quyết TTHC của tỉnh trong việc tiếp nhận, xử lý hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC phục vụ cá nhân, tổ chức. Thực hiện tiếp nhận 100% hồ sơ TTHC được phê duyệt thông qua Hệ thống thông tin giải quyết TTHC của tỉnh (*nếu có phát sinh hồ sơ TTHC*); tăng cường việc sử dụng hộp thư điện tử công vụ hỗ trợ trao đổi công việc; cũng như việc lưu trữ hồ sơ trên môi trường mạng (*trừ tài liệu mật*) cần được thực hiện thường xuyên.

- Thực hiện nghiêm túc chế độ thông tin, báo cáo định kỳ hàng quý, 06 tháng và năm theo các lĩnh vực đảm bảo nội dung, thời gian theo quy định.

### 3. Giao Phòng Nội vụ huyện:

Chủ trì, tổng hợp các ý kiến tham gia tại hội nghị, tham mưu UBND huyện ban hành Kế hoạch phát huy ưu điểm, khắc phục hạn chế nhằm cải thiện, nâng cao Chỉ số Cải cách hành chính (PAR INDEX), Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức về sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước (SIPAS), Chỉ số Hiệu quả quản trị và hành chính công (PAPI) trên địa bàn huyện năm 2024, hoàn thành, báo cáo Sở Nội vụ **trước ngày 30/6/2024**; theo dõi, đôn đốc, các cơ quan, đơn vị chủ trì tham

mưu các nội dung, kịp thời báo cáo UBND huyện những đơn vị tham mưu chậm hoặc không thực hiện các nhiệm vụ được giao theo Kế hoạch CCHC năm 2024.

**4.** Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch UBND xã, thị trấn: Chỉ đạo nêu câu tinh thần trách nhiệm của CBCC, VC, NLĐ trong thực hiện tốt hơn nữa các nhiệm vụ được giao; chú trọng thực hiện các chỉ tiêu về CCHC theo đúng quy định, chấp hành và thực hiện nghiêm túc các quy định về văn hóa công sở, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các tập thể, cá nhân đến công tác và giải quyết TTHC; chịu trách nhiệm về kết quả thực hiện của đơn vị, địa phương mình.

UBND huyện báo để đơn vị, địa phương biết, triển khai thực hiện./

***Nơi nhận:***

- CT, các PCTUBND huyện;
- Các phòng, ban, cơ quan, đơn vị (t/h);
- UBND các xã, thị trấn (t/h);
- Lưu: VT.

**TL. CHỦ TỊCH  
CHÁNH VĂN PHÒNG**

**Trần Khắc Hà**